

Chuyển tiếp cho người có giấy phép tắc xi

Cải cách Chuyên chở Riêng tư

transport.nsw.gov.au | Tháng 2 năm 2023

Tờ thông tin này dành cho ai?

Người có giấy phép tắc xi. Quý vị là người có giấy phép tắc xi nếu quý vị:

1. Thuê giấy phép bình thường hoặc giấy phép ngắn hạn trực tiếp từ người có giấy phép tắc xi, hoặc qua một đại lý;
2. Có giấy phép hàng năm do Ủy viên Chuyên chở Riêng tư cấp, kể cả giấy phép tắc xi chở được xe lăn;

Tờ thông tin này cung cấp cái nhìn tổng quát về tiến trình chuyển tiếp cho người có giấy phép tắc xi. Tờ thông tin cũng có câu trả lời cho các câu hỏi thông thường.

Tờ thông tin này nhằm mục đích hướng dẫn, với thông tin chi tiết hơn có tại trang mạng của Bộ Giao thông NSW (Transport for NSW).

Có các tờ thông tin nào khác?

Có một tờ thông tin khác gọi là “*Hỗ trợ Tài chính*” cung cấp cái nhìn tổng quát về các tiêu chuẩn hội đủ điều kiện, thủ tục và các ngày quan trọng để nộp đơn xin hỗ trợ tài chính. Bộ Giao thông NSW khuyến khích người có giấy phép tắc xi hội đủ điều kiện và điều hành doanh nghiệp tắc xi nên đọc cả hai tờ thông tin.

Cũng có một tờ thông tin gọi là “*Giấy tờ xác minh lý lịch để được hỗ trợ tài chính tắc xi*” cung cấp cái nhìn tổng quát các yêu cầu về Giấy tờ xác minh lý lịch trong chương trình hỗ trợ tài chính cho người có giấy phép tắc xi hội đủ điều kiện.

Chuyển tiếp cho người có giấy phép tắc xi

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, những ai hiện đang cung cấp dịch vụ tắc xi sẽ phải chuyển sang cơ cấu kiểm soát mới về giấy phép tắc xi. Sẽ vẫn cần có giấy phép tắc xi để cung cấp dịch vụ tắc xi.

Giai đoạn chuyển tiếp sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. Trong giai đoạn chuyển tiếp, chỉ những người hiện có giấy phép tắc xi mới có thể nộp đơn lên Ủy viên Chuyên chở Riêng tư để xin giấy phép tắc xi mới. Giấy phép này sẽ thay thế giấy phép tắc xi đang được dùng để cung cấp dịch vụ tắc xi.

Trong suốt giai đoạn chuyển tiếp, những người có giấy phép tắc xi sẽ có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng, nếu họ nộp đơn lên Ủy viên Chuyên chở Riêng tư để xin giấy phép tắc xi mới

Vào cuối giai đoạn chuyển tiếp, ai cũng có thể nộp đơn lên Ủy viên Chuyên chở Riêng tư để xin giấy phép tắc xi.

Nghĩa vụ của những người cung cấp dịch vụ chuyên chở riêng tư về sự an toàn sẽ không thay đổi. Ủy viên Chuyên chở Riêng tư tiếp tục chính đấn sự an toàn.

Thông tin quan trọng

Ủy viên Chuyên chở Riêng tư sẽ quản lý việc chuyển đổi giấy phép tắc xi, và vị này sẽ liên hệ với những người có giấy phép hội đủ điều kiện vào đầu năm 2023 để giải thích các bước quý vị cần làm.

Tất cả những người có giấy phép tắc xi sẽ cần phải đổi giấy phép hiện có để lấy giấy phép mới, kể cả giấy phép tắc xi ngắn hạn, hàng năm, thông thường và chở được xe lăn. Việc đổi giấy phép sẽ không tốn kém gì hết.

Giấy phép tắc xi chở được xe lăn mới có sẽ tiếp tục có được trong giai đoạn chuyển tiếp.

Sau giai đoạn chuyển tiếp, các giấy phép tắc xi chưa được đổi sẽ bị hủy bỏ. Có một trung tâm liên lạc điện thoại dành riêng ở số 131 727 để trợ giúp người có giấy phép tắc xi.

Trong tất cả các giai đoạn của tiến trình chuyển sang cơ cấu kiểm soát mới về giấy phép tắc xi, tất cả các xe tắc xi sẽ cần phải được cấp phép. Tất cả các xe tắc xi sẽ cần phải tuân thủ các yêu cầu phù hợp về an toàn và an ninh. Quy định về an toàn sẽ không thay đổi. Ủy viên Chuyên chở Riêng tư tiếp tục chính đấn sự an toàn của các dịch vụ chuyên chở riêng tư.

Trước khi giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu

Người có giấy phép tắc xi muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng sẽ phải có giấy phép tắc xi vào ngày 1 tháng 2 năm 2023. Như vậy có nghĩa là quý vị thuê giấy phép tắc xi từ người có giấy phép tắc xi, hoặc quý vị đã được Ủy viên Chuyên chở Riêng tư cấp giấy phép tắc xi hàng năm.

Trong giai đoạn chuyển tiếp

Giai đoạn chuyển tiếp dự kiến tối thiểu là ba tháng. Chỉ người hiện có giấy phép tắc xi mới có thể nộp đơn lên Ủy viên Chuyên chở Riêng tư để xin giấy phép tắc xi mới. Quý vị sẽ không phải trả bất kỳ khoản lệ phí nào để được cấp giấy phép tắc xi mới trong giai đoạn chuyển tiếp.

Các hạn chế về khu vực hoạt động sẽ tiếp tục được áp dụng trong giai đoạn chuyển tiếp. Các hạn chế về khu vực hoạt động sẽ áp dụng cho các giấy phép tắc xi mới đã được Ủy viên Chuyên chở Riêng tư cấp phát. Như vậy có nghĩa là các chuyến tắc xi chạy từ bãi chờ hoặc được khách vẫy gọi chỉ có thể bắt đầu chạy trong khu vực hoạt động được xác định trên giấy phép của quý vị.

Giấy phép tắc xi chờ được xe lăn mới có sẽ tiếp tục có trong giai đoạn chuyển tiếp. Giấy phép tắc xi chờ được xe lăn có được khi nộp đơn với Ủy viên Chuyên chở Riêng tư.

Sau giai đoạn chuyển tiếp

Giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc vào một ngày do Chính phủ NSW quyết định. Ủy viên Chuyên chở Riêng tư sẽ cho quý vị biết khi nào thì giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc.

Sau giai đoạn chuyển tiếp, ai cũng có thể nộp đơn với Ủy viên Chuyên chở Riêng tư để xin giấy phép tắc xi. Tất cả các hạn chế về khu vực sẽ chấm dứt và xe tắc xi được cấp phép sẽ có thể nhận mướn chở khách từ bãi chờ hoặc được khách vẫy gọi bắt đầu từ bất kỳ nơi đâu thuộc NSW.

Có một khoản lệ phí hàng năm là 200 đô la cho tất cả giấy phép tắc xi, ngoại trừ giấy phép tắc xi chờ được xe lăn sẽ tiếp tục được cấp miễn phí khi nộp đơn với Ủy viên Chuyên chở Riêng tư.

Giấy phép tắc xi không thể được chuyển nhượng (mua hoặc bán) hoặc thuê mướn.

Các câu hỏi thông thường

Tôi thuê giấy phép tắc xi, tôi có cần làm gì để chuyển sang cơ cấu mới không?

Tất cả những người có giấy phép tắc xi sẽ cần phải chuyển sang cơ cấu giấy phép tắc xi mới. Ủy viên Chuyên chở Riêng tư sẽ liên hệ với quý vị vào đầu năm 2023 để giải thích các bước tiếp theo.

Quý vị sẽ cần chuyển sang cơ cấu mới nếu quý vị:

- Thuê giấy phép bình thường hoặc giấy phép ngắn hạn trực tiếp từ người có giấy phép tắc xi, hoặc qua một đại lý;
- Có giấy phép hàng năm do Ủy viên Chuyên chở Riêng tư cấp, kể cả giấy phép tắc xi chở được xe lăn; hoặc là
- Dùng giấy phép bình thường hoặc giấy phép ngắn hạn của riêng quý vị để cung cấp dịch vụ tắc xi.

Giai đoạn chuyển tiếp là gì?

Trong giai đoạn chuyển tiếp, Ủy viên Chuyên chở Riêng tư sẽ giúp người có giấy phép tắc xi chuyển sang cơ cấu giấy phép tắc xi mới. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 và sẽ kéo dài ít nhất ba tháng. Ủy viên Chuyên chở Riêng tư sẽ cho quý vị biết khi nào thì giai đoạn chuyển tiếp sẽ kết thúc.

Giai đoạn chuyển tiếp liên quan ra sao với đơn xin hỗ trợ tài chính?

Giai đoạn chuyển tiếp sẽ bắt đầu cùng lúc với Bộ Giao thông NSW nhận đơn xin hỗ trợ tài chính, tuy nhiên đây là các tiến trình riêng biệt.

Bộ Giao thông NSW sẽ nhận đơn xin hỗ trợ tài chính từ người có giấy phép tắc xi hội đủ điều kiện. Có một tờ thông tin cung cấp thêm chi tiết về cách nộp đơn xin hỗ trợ tài chính.

Ủy viên Chuyên chở Riêng tư sẽ quản lý tiến trình chuyển tiếp cho người có giấy phép tắc xi. Giai đoạn chuyển tiếp sẽ cho phép người có giấy phép tắc xi hiện đang cung cấp dịch vụ tắc xi tiếp tục làm việc không bị gián đoạn.

Tôi có phải lấy bảng số tắc xi mới không?

Không – bảng đăng ký của giấy phép tắc xi cũ sẽ được chuyển sang giấy phép thay thế mà không phải thực sự đổi bảng đăng ký.

Lệ phí giấy phép tắc xi hàng năm sẽ là bao nhiêu?

Sẽ không có lệ phí khi xin giấy phép trong giai đoạn chuyển tiếp. Sau giai đoạn chuyển tiếp, sẽ có một khoản lệ phí 200 đô la hàng năm, ngoại trừ giấy phép tắc xi chở được xe lăn.

Sau khi chuyển đổi thì có giới hạn gì về số lượng bảng giấy phép tắc xi không?

Không, sau giai đoạn chuyển tiếp, tất cả các hạn chế về việc cung cấp giấy phép tắc xi sẽ được hủy bỏ.

Tôi có thể gia hạn hợp đồng thuê của mình không?

Các doanh nghiệp tắc xi nên xem xét cẩn thận bất kỳ thỏa thuận cho thuê nào trước khi tới giai đoạn chuyển tiếp. Sau giai đoạn chuyển tiếp, giấy phép tắc xi sẽ không thể được cho thuê, và sẽ chỉ có được khi nộp đơn với Ủy viên Chuyên chở Riêng tư.

Tôi có thể cho thuê giấy phép mới của mình không?

Không, một khi giấy phép tắc xi đã được chuyển đổi thì không thể cho thuê, bán hoặc giao dịch. Sau giai đoạn chuyển tiếp, giấy phép tắc xi sẽ không thể được mua bán hoặc thuê mượn, như vậy có nghĩa là sẽ chỉ có một chủ thể trong mỗi giấy phép – tức là người có giấy phép. Mỗi người có giấy phép sẽ trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ tắc xi.

Tôi vẫn có thể để xe tắc xi của mình được quản lý bởi mạng lưới/nhà cung cấp dịch vụ được cho phép hay không?

Tất cả các xe tắc xi phải được điều hành bởi một người được cho phép chính họ làm nhà cung cấp dịch vụ, hoặc liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ được cho phép. Điều này sẽ không thay đổi.

Người có giấy phép tắc xi có sẽ phải kết hợp với một nhà cung cấp dịch vụ được cho phép hay không ?

Trong chương trình giấy phép tắc xi mới, người nộp đơn sẽ phải được Ủy viên Chuyên chở Riêng tư cho phép, hoặc được liên kết với một nhà cung cấp dịch vụ được cho phép, trước khi Ủy viên cấp giấy phép tắc xi.

Tôi sẽ vẫn có thể mua hoặc bán giấy phép tắc xi hay không?

Sau giai đoạn chuyển tiếp, giấy phép tắc xi sẽ không thể được mua bán hoặc thuê mượn, như vậy có nghĩa là sẽ chỉ có một chủ thể trong mỗi giấy phép – tức là người có giấy phép. Mỗi người có giấy phép sẽ trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ tắc xi.

Bước tiếp theo

Ủy viên Chuyên chở Riêng tư sẽ liên hệ với quý vị vào đầu năm 2023 để giải thích các bước quý vị cần làm. Từ bây giờ đến lúc đó, xin tiếp tục kiểm tra trang mạng của Bộ Giao thông NSW.



Để biết thông tin cập nhật mới nhất, xin truy cập trang mạng của Bộ Giao thông NSW.